

ฟัง 30 บ.ประสบความสำเร็จ ร้องทุกข์จับจ้อยแค่ 2หมื่นคน

ผู้จัดการรายวัน - กระทรวงสาธารณสุข คุยไว้รับปีใหม่ เผยโครงการ 30 บาท ประสบความสำเร็จเกินคาด โดย สำนักระบาดวิทยาเผยผลสำรวจกว่า 36.8 ล้านคนและหลังดำเนินการทั่วประเทศ ได้ 3 เดือน มีผู้ร้องทุกข์จับจ้อยแค่ 2 หมื่นราย ส่วนใหญ่สอบถามเรื่องการ ทำบัตรทอง-ชุดสิทธิประโยชน์ในการ รักษาพยาบาล ยื่นสำเนาเงินประกัน สุขภาพโอนเงินไปแล้วเกือบ 4 พันล้านบาท ส่วนร.พ.เอกชนในกทม.ได้รับเงิน กลางเดือนนี้แน่

วานนี้ (4ม.ค.) กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงการณณ์ประสิทธิผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ 30 บาทรักษาทุกโรค หลังขยายผลทั่วประเทศเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 44 ครบ 3 เดือน หลังจากนำร่องใน 6 จังหวัดเมื่อเดือนเมษายน 2544

ทั้งนี้ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จนถึงปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิขั้นทะเบียนในโครงการแล้ว 36,871,113 คน โดยร้อยละ 97 หรือ ประมาณ 35.6 ล้านคน

โดยแบ่งออกเป็นขั้นทะเบียนกับหน่วยบริการรักษาพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขและขั้นทะเบียนกับสถานบริการรักษาพยาบาลของรัฐ นอกสังกัด สธ.จำนวน 621,370 คน โรงพยาบาลเอกชน 629,975 คน ยังเหลือประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ 500 บาทที่บัตรยังไม่หมดอายุ อีก 4,555,417 คน โดยกลุ่มนี้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับกลุ่มบัตรทอง 30 บาท

ส่วนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคในกทม.แบ่งเป็น 14 โคน เริ่มดำเนินการแล้ว 9 โคน ในพื้นที่ 38 เขต เหลืออีก 5 โคน จำนวน 12 เขต ซึ่งจะเข้าร่วมโครงการในเดือนเมษายนนี้ โดยโร

พยาบาลหลายสังกัดจะร่วมโครงการด้วย

โครงการในกทม.มีโรงพยาบาลเอกชนร่วมโครงการ 47 แห่ง ปัญหาเหมือนกับที่ผ่านมาคือการแจกบัตร ขั้นตอนการใช้สิทธิ เพราะกทม.เป็นเมืองใหญ่ โดยเฉพาะการแจกบัตร ยังตกค้างอยู่ประมาณร้อยละ 20 สั่งการให้อธิบดีกรมการแพทย์ประสานกับกทม. เร่งดำเนินการโดยเร็ว ยืนยันว่าโครงการจะขยายทั่วประเทศในเดือนเมษายนนี้แน่นอน ส่วนงบประมาณจ่ายรายหัวยังอยู่ที่ 1,202 บาท ยังไม่มีการของบประมาณเพิ่มแต่อย่างใด นางสุดารัตน์กล่าว

ด้าน น.พ.วิชัย โชควิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการกรมการอาหารและยา (อ.ย.) ในฐานะประธานอนุกรรมการรับเรื่อง รวบรวมทุกข์กล่าวว่าหน้าที่ของอ.ย.ต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ยามีคุณภาพ ราคาไม่แพง ใช้กลยุทธ์ให้โรงงานผลิตได้ จีเอ็มพี ให้โรงงานมีมาตรฐานที่ดีในการผลิต เนื่องจากยังมีโรงงานร้อยละ 28 ที่ยังไม่ได้จีเอ็มพี นอกจากนั้นอ.ย.ได้เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ให้ประชาชนโทรศัพท์ร้องทุกข์ได้ โดยตรงที่โรงพยาบาลที่เข้าโครงการเปิดหน่วยบริการร้องทุกข์ ไม่ต้องร้องทุกข์เข้ากรมกลาง ประชาชนที่มีสิทธิในโครงการ 30 บาทกว่า 36 ล้านคนมีร้องทุกข์มาเพียงส่วนกลางเพียง 20,000 รายส่วนใหญ่เป็นการสอบถามเรื่องการ ทำบัตรทอง ชุดสิทธิประโยชน์ ขณะที่เรื่องคุณภาพการรักษายาบาลมีเรื่องเรียนเพียงร้อยละ 2 ซึ่งถือว่าน้อยมาก

น.พ.เสรี ตู้จินดา อธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งรับผิดชอบโครงการ 30 บาท ในพื้นที่กทม.กล่าวว่ากทม.เริ่มโครงการใน 38 เขต ครบครอบคลุมประชากรประมาณ 4 ล้านคนหรือ 100,000 ครอบครัว

ซึ่งการทำงานค่อนข้างซับซ้อน มีหน่วยงานให้บริการมีมาก

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความร่วมมือของกทม.หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม ทบวงมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน ได้วางแผนร่วมกัน มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการหรือ war room สัปดาห์ละครั้ง ไม่มีปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคกับการทำงาน นอกจากโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลนอกสังกัด สธ.ยังไม่ได้รับเงิน แต่ได้เร่งดำเนินการแล้ว คาดว่าจะได้รับเงินกลางเดือนนี้

ขณะที่ น.พ.ชาตรี บานชื่น รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การนำร่องใน 13 เขตเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ผ่านมาแจกบัตรได้แล้วร้อยละ 81 ส่วนระยะ 2 ใน 25 เขต การแจกบัตรทำได้ดีกว่า เนื่องจากให้สำนักงานเขตแจกบัตร จนถึงวันที่ 31 ม.ค. ต่อจากนั้นให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มได้โดยติดต่อที่สำนักงานเขต ขณะนี้แจกได้ประมาณร้อยละ 30 แล้ว

ส่วนประชาชนที่ต้องการโอนสิทธิจากต่างจังหวัดมาใช้ในกทม.สามารถแจ้งสิทธิได้ที่สำนักงานเขต โดยนำบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองการอาศัยใน กทม. ใบรับรองการทำงานในกทม. เพื่อตัดเงินมาจ่ายรายหัวในจังหวัดที่มีภูมิสำเนาให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในกทม.

ด้าน น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพ กล่าวว่า งบประมาณในโครงการ 30 บาท งดลดประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน โอนให้จังหวัดต่าง ๆ แล้วรวม 2 งวดเป็นเงินประมาณ 3,398 ล้านบาท ส่วนงวดประจำเดือนธันวาคม จะโอนให้ภายในต้นเดือนมกราคมนี้ อย่างแน่นอน ■